



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

1. พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โพสต์ว่า เข้านี้มีแต่ข่าวอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงผลกระทบจากกัญชา นี่คือการประทุของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นระยะยาวจากการบริหารนโยบายหลายปีที่ผ่านมา ไม่ควรสนับสนุนนโยบายหากินกับสิ่งเสพติดและ เสริมสิ่งเสพติด ไม่ควรอุดหนุนกิจการทุกประเภท ศึกนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นผลกระทบยาวนานหลายสิบปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, thereporters)

- นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะคณะ กมธ.วิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับที่... พ.ศ.... กล่าวว่า ส.ส.ทุกคนต้องช่วยกันมาประชุมให้ครบองค์ประชุม สงวนคำแปรญัตติในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเยาวชน การมีกฎหมายยังก็ดีกว่าการที่ไม่มีเพราะมีผลกระทบกับประชาชน ถ้าไม่มีกฎหมายนี้ก็ต้องอยู่ในช่วงสุญญากาศแบบนี้ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)

- นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วย ผจก.อาวุโส สสส. เปิดงาน ThaiHealth Watch 2023 : สังคมปรับ ชีวิตเปลี่ยน เผย 7 ประเด็นทิศทางการสุขภาพสำคัญ 1) ลองโควิด 2) ฝุ่น PM2.5 3) ภาวะหมดไฟ 4) สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 5) ความรู้ความเข้าใจประโยชน์และโทษกัญชา 6) ภัยซ่อนเร้นของบุหรี่ไฟฟ้า 7) การสร้างเสริมสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

2. โวย จนท.บังคับตรวจปัสสาวะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, nationtv, เพจเรื่องเล่าเช้านี้, เพจชมรมแพทย์ชนบท)

- ข้าราชการหนึ่งโวยวายใส่เจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจสามแยกหัวป่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เหตุไม่พอใจบังคับให้ตรวจปัสสาวะ ระบุตนไม่ได้เสพยา เพียงแต่ตรวจกัญชา ด้านเพจชมรมแพทย์ชนบทตั้งคำถาม อ้างกัญชาได้ ไม่ผิดหรือ?

บทความกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

- ในช่วงที่ร่างกฎหมายกัญชายังค้างในสภาฯ สธ.ได้เร่งออกมาตรการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างนี้ ได้ออกคู่มือกัญชาสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้าใจและการใช้งานกัญชาอย่างปลอดภัยตามนโยบาย Health for wealth ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยสร้างรายได้ที่ยั่งยืน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์รอบสัปดาห์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ch7, workpointtoday)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย สัปดาห์ที่ 52 ระหว่าง 25-31 ธ.ค. 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,111 คน เฉลี่ยวันละ 302 คน ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 75 คน เฉลี่ยวันละ 10 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 529 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 352 คน ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันล่าสุด สะสม 144,268,350 โดส

2. แนะนำหลังปีใหม่สังเกตอาการก่อนเข้าทำงาน


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, js100, nationtv, news1live, soudhitalk, ChiangmaiNews)

- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังเทศกาลปีใหม่ ก่อนกลับเข้าทำงาน ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังตนเอง โดยสังเกตอาการหากไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK เพื่อความมั่นใจและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หากตรวจพบว่าติดเชื้อแนะนำให้แยกตัวรักษา 5 วัน

3. โอมิครอนสายพันธุ์ XBB.1.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, js100, TNN, isaranews, thaipbs, thebangkoinsight)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของเชื้อโอมิครอน ซูเปอร์แควเรียนท์ XBB.1.5 ว่านักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกกำลังจับตามองถึงความรุนแรง และคาดการณ์ว่าจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดไปทั่วโลกอย่าง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รวดเร็วกว่าในช่วงปี 2566 พร้อมเผย 18 คุณสมบัติสำคัญของโอมิครอน XBB.1.5 ที่น่าสนใจ โดยสรุปเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้รวดเร็วกว่าโควิดทุกสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันทั้งจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติได้ดีที่สุด ส่วนโปรตีนหนาม มีแรงยึดเกาะกับผิวเซลล์ผู้ติดเชื้อได้แน่นมากที่สุดทำให้แพร่ติดต่อเข้าสู่เซลล์ได้ง่าย ตี้อวยาคิดสร้างภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปทุกชนิดที่หลายประเทศมีใช้กันอยู่ ถูกยับยั้งหรือทำลายได้ด้วยยาต้านไวรัสทั้งชนิดเม็ดและชนิดฉีด ปัจจุบันยังไม่พบเชื้อตียา ยังสามารถตรวจคัดกรองได้ด้วย ATK และ PCR</p> <p>4. แจงข้อมูลฉีด mRNA มาก เสี่ยงติดเชื้อยังขาดความน่าเชื่อถือ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีมีข่าวรายงานข้อมูลวิจัยจากสหรัฐฯ เรื่องรับวัคซีน mRNA หลายครั้ง เพิ่มความเสี่ยงติดโควิด ยังขาดความน่าเชื่อถือ ยังไม่ถูกยอมรับให้เผยแพร่ ขาดการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านระบาดวิทยา พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันโรคที่มีผลต่อการติดเชื้อ ที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการต่างกัน ย้ำฉีดวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ห่างกัน 4 เดือน ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ไม่ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p> <p>5. มาตรการรองรับ นท.จีน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติ)</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันที่ 5 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมร่วม 3 กระทรวง ได้แก่ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และก.การท่องเที่ยวฯ เพื่อหารือมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นการเฉพาะ หลังจากจีนเปิดประเทศ โดย ก.การท่องเที่ยวฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด 19 ฟรีแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ประสงค์ขอรับวัคซีนในไทย ไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวจีนเท่านั้น ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากขึ้น เนื่องจากวัคซีนมีต้นทุนหลักร้อยละบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 40,000 บาทต่อคน หากคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่ที่ประมาณ 2,800 บาทที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้ภาครัฐ ก็คุ้มค่ากับราคาวัคซีน รวมทั้งเห็นว่าควรของบกลางจากรัฐบาล ให้ ก.สาธารณสุขซื้อวัคซีนเพิ่มมาฉีดให้นักท่องเที่ยว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า จีนผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์ 8 ม.ค. 66 นี้ เชื่อว่าอีกไม่นานจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยเป็นหลักล้านคน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ย้ำคนไทยไม่ต้องตื่นกลัวข่าวที่อาจมีเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่เกิดในประเทศจีน แล้วคนจีนนำเชื้อมาแพร่กระจายในประเทศไทย เชื้อไวรัสโควิดมีการกลายพันธุ์ต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกประเทศ จึงควรปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวจีนเช่นเดียวกับชาติอื่น ๆ และต้องอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมีสติ เตรียมตัวคนไทยให้ดี เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัด โดยเฉพาะเมื่อป่วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า ปี 2566 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ก.สาธารณสุข จึงประกาศให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เน้นการดูแลผู้สูงอายุทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลช่วยเหลือตัวเองให้ยาวนานที่สุด ประกอบด้วย 1.ให้ออม. และจนท.สาธารณสุขทุกระดับ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ครอบคลุม 10 ล้านคน 2.ให้ รพ.ทุกระดับของ สธ.มีคลินิกผู้สูงอายุ 3.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าจะทำแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ 5 แสนราย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองขับและแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่ายสำหรับผู้มีภาวะติดเตียงหรือกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ 5 ล้านชิ้น และฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน 36,000 ราย พร้อมเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี 2566</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดสธ. ได้ทำงานร่วมกันในการส่งมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้ออม.และจนท.สาธารณสุข ดำเนินการคัดกรองความถดถอย 9 ด้าน ด้วย Blue Book Application ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างน้อย 10 ล้านคน และส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ารับบริการในรพ.ทุกระดับที่มีคลินิกผู้สูงอายุรองรับการให้บริการ รวมทั้งให้จนท.สาธารณสุขประเมินความจำเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพและจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน สก๊อปพิเศษ</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง แพคเกจสุขภาพ ปี 2566 กรมการแพทย์ได้รับมอบหมายเรื่องการจัดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อกำกับดูแลคลินิกผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึง รพ.ศูนย์ขนาดใหญ่ รวมถึงส่งต่อกรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุ และแนะนำลูกหลานให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนดำเนินการไว้ 3 ด้าน คือ 1.การค้นหาเชิงรุกให้ได้อย่างน้อย 10 ล้านคน เพื่อคัดกรองสุขภาพใน 3 มิติ 2.การดูแลเมื่อพบภาวะถดถอย ตามที่ สธ.มีนโยบายให้ รพ.ทุกแห่งในสังกัดจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุเพื่อรองรับรายที่พบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพร้อมร่วมมือกับ รพ.นอกสังกัด และรพ.เอกชน จัดระบบส่งต่อรักษาใน รพ. และ 3.การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตจะเน้นดูแลอารมณ์ เพราะผู้สูงอายุมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น รวมถึงตั้งเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายจากภาวะซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เข้าถึงผู้สูงอายุได้มากและทั่วถึงขึ้น ไม่ได้ยู่แคใน รพ.หรือชุมชน แต่ต้องขยายกลุ่มเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนที่พึ่ง กลุ่มที่มีความเสี่ยงแต่ถูกมองข้ามไป</p>	
<p>สธ.ห้ามวัดน้ำหนักในสายตา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีคลิปพระนำเม็दनินใส่ในดวงตากลูกศิษย์อ้างว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของแท้ จะไม่มีการระคายเคืองตาและมีน้ำตาไหล ว่า ห้ามนำหินพระธาตุหรือสิ่งแปลกปลอมใดใส่เข้าไปในดวงตาอย่างเด็ดขาดเสี่ยงติดเชื้อ อักเสบ ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นตาบอด ขณะที่พระพยอม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ระบุ ตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับความเป็นจริง ไม่ควรรอดอ้างอิทธิฤทธิ์เพื่อดึงคนเข้าวัด</p>	
<p>ควนบุรีมือสอง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., โลกวันนี้, hfocus)</p> <p>- ผศ.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวเตือนพิษภัยจากควนบุรีมือสองและไอบุรี่ไฟฟ้าว่าได้คร่าชีวิตเด็กมากถึง 65,000 ราย/ปี เด็กเสี่ยงสูงกว่า 50-100% ที่จะพัฒนาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีโอกาสเจ็บป่วยแบบฉุกเฉิบซ้ำ มีอาการหนักจนต้องนอน รพ. ต้นทุนเฉลี่ยการรักษา 1 รายเท่ากับ 20,269 บาท ทั้งประเทศคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 779 ล้านบาท</p>	
<p>เทศกาลปีใหม่ 2566</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เลขาธิการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ 29 ธ.ค.65-1 ม.ค. 66 พบเกิดอุบัติเหตุรวม 1,664 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,647 คน ผู้เสียชีวิตรวม 218 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 10 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 56 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สกลนคร 57 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 12 ราย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ เผยผลการดำเนินการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.65 มีข้อความข่าวที่ต้องคัดกรอง 517,965,417 ข้อความ พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 14,859 เรื่อง แบ่งเป็นนโยบายรัฐ 3,772 เรื่อง สุขภาพ 2,344 เรื่อง เศรษฐกิจ 634 เรื่อง และภัยพิบัติ 450 เรื่องโดยข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนด้านสาธารณสุขที่มีการแชร์วนซ้ำบ่อยที่สุด อยู่ใน 10 ลำดับ ได้แก่ อันดับ 1 เรื่อง เคี้ยวเม็ดมะละกอลูกแล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตาม วันละ 3 เม็ด รักษาเมะเร็งระยะสุดท้าย เห็นผลใน 1 เดือน อันดับ 3 เรื่องฉายแสงรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องกินยาเคมีบำบัด อันดับ 4 เรื่อง ยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องกินยาเคมีบำบัด อันดับ 5 เรื่อง ยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องกินยาเคมีบำบัด อันดับ 6 เรื่อง ยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ต้องกินยาเคมีบำบัด อันดับ 7 เรื่อง ยาพาราเซตามอลมีส่วนผสมของไวรัสแมคซูโป อันดับ 8 เรื่อง สธ. เตือนใช้หวัดใหญ่ครั้งนี้มีความร้ายแรงมาก ให้งดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภท อันดับ 9 เรื่อง ควรหยุดฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะจะทำให้เสียชีวิตได้ อันดับ 10 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ N DRO CARE MOUTH SPRAY ต้านไวรัส แบคทีเรียและเชื้อโรคปกป้องใช้หวัด ลดการอักเสบ และดักจับเชื้อไวรัสก่อนลงปอด</p>	
<p>แนะสร้างภูมิด้วยวัคซีนใช้หวัดใหญ่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ Health Tips</p> <p>- ปัจจุบันวัคซีนใช้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุด ก.สาธารณสุขและ สปสช. ได้แนะนำให้ประชาชนฉีดเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะเกิดปอดอักเสบรุนแรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับการฉีดได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้าน</p>	
<p>ปี 2566 ตั้งรับมือทันตภัยโรคติดต่อ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- ณ วันนี้อันตรายจากโรคติดต่อไม่ได้ว่าในอนาคตจะเกิดเชื้อโรคใหม่ๆ ขึ้นอีกหรือไม่ แต่มีเรื่องที่น่ายินดีที่ขณะนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งการตรวจหาเชื้อ การผลิตวัคซีนป้องกันโรค ยารักษาโรคมีประสิทธิภาพที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะวิ่งไล่ตามโรคให้ทัน โรคโควิด 19 ใ้บทเรียนสำคัญกับมนุษยชาติในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย่างมีสติและรู้เท่าทัน ป้องกันตนเอง ไม่รับกวนธรรมชาติ ที่สำคัญที่สุด คือ การตื่นตัว แต่อย่าตื่นตูม เพื่อพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ไม่รู้จัก และไม่ประมาทในการจัดการกับโรคอุบัติซ้ำที่รอเวลาเล่นงานคุณความมนุษยชาติ</p>	
<p>EEC ต้นแบบพัฒนาสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ EEC Analysis</p> <p>-สนง.คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงนามความร่วมมือกับ สปสช. เพื่อส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง โดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อให้เกิดการผลิตและการบริการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในประเทศให้เกิดการเข้าถึงบริการที่เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในประเทศ รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางระบบสุขภาพ รวมถึง คก.ยกระดับรพ.ปลวกแดง 2 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งสส.และภาคเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP วงเงินลงทุน 2,000 ล้านบาท เป็นรพ.ที่มีมาตรฐาน ตามที่สส.กำหนด มีบุคลากรและครุภัณฑ์การแพทย์ตามมาตรฐานของ สส. มีบริการพิเศษ (Premium Service) และระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน</p>	